



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ชั้นชม มรพส. พร้อมประเมินมหาวิทยาลัยฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร



เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย จาก สกอ. ซึ่งได้รับเกียรติจาก **ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนารท** เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ นายประสาท, ผศ.ศรีรัตน์ เจริญกลิ่นจันทร์, รศ.ธวัช วีระศรีวัฒน์ และ ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี โดยมี **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี** พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมการทำงาน และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งการมาตรวจ ประเมินฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะตรวจประเมินด้วยกัลยาณมิตร ทำหน้าที่เป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนการทำงานตามความเป็นจริง เพื่อแก้ไขจุดด้อยและร่วมกันปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะรับฟังการให้ข้อมูล การตอบข้อซักถาม การสัมภาษณ์ และเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ ประเมินฯ และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นแนวทาง ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

และในวันนี้ (๑๔ ก.ย.) จะมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ (๖ คณะ) และสำนัก/สถาบัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้น จะเป็นการตรวจสอบ SAR ข้อมูล common data set และหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ และในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินด้วยวาจา พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารที่ปวิชญ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. เปิด “นิทรรศการวิถีชุมชนลุ่มน้ำน่าน” พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ดร.สว่าง ภูพัฒนวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ “นิทรรศการวิถีชุมชนลุ่มน้ำน่าน” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยมี อาจารย์ นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก



การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในศูนย์ฯ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่า และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในลุ่มแม่น้ำน่านจากอดีตถึงปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมโครงการ “นิทรรศการ วิถีชุมชนลุ่มน้ำน่าน” ในวันและเวลาราชการ

▶▶ **มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์** ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และบริษัท **ไอสทสภาจำกัด** ได้ทำหนังสือขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดโครงการ “หนึ่งใจ...ตีวงให้ห้อง” ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ผู้บริหาร มรพส.ร่วมสภากาแฟ สานสัมพันธ์ยามเช้ากับส่วนราชการ



เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายนที่ผ่านมา ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทน มรภ.พิบูลสงครามร่วมกิจกรรม **พบปะหารือ: สภากาแฟเช้า ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕** โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ณ หอประชุมบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสภากาแฟครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ส่วนวังจันทน์ ในวันที่ ๒๖ กันยายนนี้

▶▶ **ราชภัฏร่วมใจ บริจาคโลหิต คณะวิทยาการจัดการ** ร่วมกับ งานอนามัยและสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ โโลหิตที่ได้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในโอกาสต่อไป